

กระบวนการได้มาซึ่งบุคคลผู้ดำรงตำแหน่ง ในองค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรตามกฎหมายอื่น

กรณีบุคคลผู้ดำรงตำแหน่ง ในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ



กรณีบุคคลผู้ดำรงตำแหน่ง ในองค์กรตามกฎหมายอื่น



เมื่อมีกรณีที่จะต้องดำเนินการสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ (รวมทั้ง องค์กรตามกฎหมายอื่น เฉพาะกรณี กสทช.)

คณะกรรมการสรรหาซึ่งมีองค์ประกอบตามที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายกำหนด ดำเนินการสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯ โดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่หน่วยธุรการคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและประกาศเปิดรับสมัครบุคคลหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อและจัดทำประวัติย่อของผู้เข้ารับการสรรหาและจัดทำบัญชีรายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งจัดทำหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนและสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ รวมทั้งเปิดเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และตู้ ปณ. เพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้เข้ารับการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พร้อมทั้งพิจารณาข้อโต้แย้ง ข้อคัดค้าน หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการสรรหาคัดสรรบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

กรณีสรรหาไม่ได้
(ดำเนินการสรรหาใหม่)

กรณีสรรหาได้

คณะกรรมการสรรหาเสนอรายชื่อบุคคลผู้ได้รับการสรรหาไปยังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

เมื่อคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตามบทบัญญัติของกฎหมาย มายังประธานวุฒิสภา

ประธานวุฒิสภาพิจารณาบรรจุระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา

วุฒิสภاتั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง

- คณะกรรมการสามัญฯ พิจารณากำหนดกรอบเวลาและแนวทางในการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง
- สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชน และสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ รวมทั้ง เปิดเว็บไซต์วุฒิสภา และตู้ ปณ. เพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง
- คณะกรรมการสามัญฯ พิจารณาตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม ของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง
- คณะกรรมการสามัญฯ เสนอรายงานต่อประธานวุฒิสภา เพื่อเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ / คัดเลือก

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

ผู้ได้รับความเห็นชอบ / คัดเลือก ลาออกจากตำแหน่งต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ภายในระยะเวลาที่ประธานวุฒิสภากำหนด

แจ้งผลการพิจารณาของวุฒิสภาไปยังคณะกรรมการสรรหา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป

กรณีที่ประธานพ้นจากตำแหน่ง ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบและผู้ที่ยังไม่พ้นจากตำแหน่งเลือกกันเองเป็นประธาน

ประธานวุฒิสภานำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้ง และเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ (กรณีที่ถูกกฎหมายกำหนดให้ต้องดำเนินการ)

